

Diễn đàn Ứng viên ngày 30 tháng 9 năm 2024,

bởi Nhóm Lãnh đạo Khu dân cư Quận 6 (D6NLG), Hiệp hội Khu dân cư Công viên Shasta Hanchett (SHPNA) và Nhà thờ Trưởng lão Westminster.

Larry Ames:

Mọi người đã sẵn sàng chưa? Vì vậy tôi chào đón bạn. Tôi là Larry Ames. Tôi là chủ tịch của Nhóm Lãnh đạo Khu dân cư Quận Sáu.

Chúng tôi là người tổ chức sự kiện tối nay.

Tối nay chúng ta sẽ có Khu Hội đồng cũng như diễn đàn ứng cử viên Khu vực Nước Thung lũng. Tuy nhiên, tối qua chúng tôi rất buồn khi biết được một vấn đề cá nhân trong gia đình đòi hỏi sự quan tâm đầy đủ và ngay lập tức của một trong những ứng cử viên hội đồng. Chúng tôi gửi những lời chúc chân thành nhất đến họ và gia đình họ, đồng thời trân trọng để họ nói những gì họ mong muốn về vấn đề này khi họ muốn làm điều đó.

Sẽ là không công bằng nếu tiếp tục cuộc tranh luận mà không có một trong số họ, vì vậy chúng tôi miễn cưỡng quyết định bỏ phần đó ra khỏi chương trình nghị sự. Thật đáng tiếc vì chúng tôi có rất nhiều câu hỏi thú vị để hỏi. Nhưng mặt khác, điều đó khiến tôi có nhiều thời gian hơn để hỏi về Water District.

Ngoài ra, tôi mời bạn đến sảnh sau sự kiện và nói chuyện với các ứng viên cũng như nhân viên của họ. Họ có giấy tờ và tài liệu quảng cáo về chủ đề này.

Và sự kiện này đang được đồng tài trợ bởi Hiệp hội khu phố Shasta Hanchett Park, đơn vị chịu trách nhiệm sắp xếp cho tối nay.

Ed Saum:

Chào buổi tối mọi người. Tôi thấy một số gương mặt quen thuộc, nhưng một số thì không. Tên tôi là Edward Saum. Tôi là Chủ tịch kiêm Giám đốc Quy hoạch và Sử dụng Đất của Hiệp hội Khu dân cư Công viên Shasta Hanchett.

Cảm ơn Larry và Ủy ban rất nhiều vì đã kết hợp tất cả những điều này lại với nhau.

Tôi cũng muốn dành một chút thời gian và gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà thờ Trưởng lão Westminster vì đã đồng tài trợ cho hoạt động này. Bất kỳ ai đã từng đến Stroll The Alameda, một trò lừa hoặc chiêu đãi trên The Alameda, v.v., trong nhiều năm qua, bạn đã thấy Westminster Presbyterian luôn cố gắng trở thành một Nhà thờ Cộng đồng thực sự tại Alameda và ở trung tâm Shasta Hanchett như thế nào Park, vì vậy chúng tôi cũng rất biết ơn họ.

Và không có ai ở đây để nghe tôi nói ba hoa nên tôi sẽ trả lại mic cho Larry để chúng tôi có thể tiếp cận những người thú vị hơn tôi nhiều.

Larry Ames:

Cảm ơn bạn, và cảm ơn Westminster Presbyterian.

Tôi cũng muốn nhận ra một số người trong số khán giả này: Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy một trong những ứng cử viên, Olivia Navarro ở đằng kia, và tôi đã thấy cựu thành viên hội đồng Oliverio ở đâu đó ở đây.

Và ai đó muốn nói về các hiệp hội và nhóm khu phố khác nhau: Pat

Pat Tietgens:

Cảm ơn bạn Larry. Chào mọi người, thật vui được gặp bạn ở đây. Tên tôi là Pat Tietgens. Thực ra lần trước tôi là Người điều hành. Cảm ơn vì đã bước lên, Maryann. Thật tuyệt khi có bạn ở đây.

Tôi cũng là phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Alameda.

Đối với những người ở địa phương, tôi chỉ muốn khuyến khích bạn hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương của chúng tôi. Chúng tôi có một số điều thực sự thú vị đang diễn ra trên The Alameda.

Và nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ hoặc nếu bạn làm việc cho một doanh nghiệp nhỏ ở địa phương, số thành viên của chúng tôi sẽ tăng lên.

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi tại TheAlamedaBusinessAssocia.com và chúng tôi có rất nhiều điều thú vị đang diễn ra.

Chúng tôi muốn tăng thêm sự sống động cho khu phố và mang lại cảm giác cộng đồng đó, vì vậy, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến, cảm ơn vì đã xuất hiện, điều đó có ý nghĩa rất lớn.

Larry Ames:

và nhóm nào khác?

Tôi sẽ nói về Nhóm Lãnh đạo Khu dân cư Quận 6, một hiệp hội gồm nhiều hiệp hội khu dân cư, hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị liên quan khác trong Hội đồng Quận 6, từ Rosemary Gardens ở phía bắc đến đầu phía nam của Willow Glen. Và chúng tôi hiện đang ở Công viên Shasta Hanchett, trung tâm của khu vực này. Vậy bạn đang ở trung tâm Quận 6.

Trong nhiều năm, Nhóm Lãnh đạo Khu dân cư Quận 6 đã làm việc về nhiều vấn đề địa phương và khu vực, chẳng hạn như Google và tác động của đường sắt cao tốc tại Deirdre on Station, tác động tại Sân bay San Jose, sau các vấn đề với người vô gia cư, sự phát triển, bảo tồn và bảo trì các công viên thành phố. Và chúng tôi cũng tổ chức các biểu mẫu ứng viên, như thế này, cảm ơn bạn đã đến.

Chúng tôi công nhận và đánh giá cao rằng San Jose là một cộng đồng đa dạng và chúng tôi không có đủ nguồn lực để thực hiện các bản dịch theo thời gian thực tối nay. Như một giải pháp thay thế tốt thứ hai, chúng tôi đang ghi lại nội dung này, chúng tôi sẽ tạo một bản ghi của nó và sau đó chạy nó qua Google Dịch để có được các bài đăng bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt về nội dung này, chúng tôi sẽ sớm đăng trên trang web của mình.

Tôi muốn cảm ơn các đồng nghiệp của tôi trong tiểu ban diễn đàn của chúng tôi. Mọi người đã giúp đỡ việc này, hãy giơ tay lên. Có rất nhiều người ở đó, vì vậy, cảm ơn bạn đã giúp sắp xếp sự kiện tối nay và giúp chọn các câu hỏi mà ứng viên sẽ nhìn thấy lần đầu tiên vào tối nay.

Vì vậy, bạn sẽ nhìn thấy nó cùng lúc họ nhìn thấy nó.

Được rồi, và chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ các ứng cử viên khác nhau từ Quận 6 tối nay, nhưng chúng tôi không có cơ hội, vì vậy vui lòng kiểm tra bàn của họ ở tiền sảnh sau đó.

Được rồi, nhưng chúng ta có nghe về Khu vực Nước Thung lũng. Nó từng được gọi là Khu vực Nước Thung lũng Santa Clara. Dù sao đi nữa, và ban giám đốc của họ, họ có các quận: họ không xếp hàng chính xác với các quận hội đồng, nhưng có sự chùng chéo lớn giữa Quận 2, nơi đã được Barbara Keegan phục vụ trong 12 năm qua, và cô ấy sẽ từ chức hiện đang nghỉ hưu, và vì vậy chúng tôi nhận được phản hồi từ hai ứng cử viên trong hội đồng quản trị.

Nhưng trước khi chúng ta làm điều đó, tôi sẽ có một cuộc thảo luận ngắn về cách bỏ phiếu, và vì vậy, Aleiah Mims, bạn muốn đến và nói về Cơ quan Đăng ký Cử tri và cách đăng ký.

Aleiah Mims:

Chào buổi tối mọi người. Bạn có khỏe không? Tôi chỉ ở đây để cung cấp cho bạn một vài ngày quan trọng.

Vì vậy, ngày 26 tháng 9, hướng dẫn thông tin về quận của bạn đã được đưa ra.

Bạn cũng sẽ làm như vậy nếu bạn đã chuyển sang màu xanh lá cây, có nghĩa là bạn muốn nó ở dạng điện tử, giờ đây bạn có thể truy cập trực tuyến.

Vào ngày 7 tháng 10, cuộc bỏ phiếu qua thư hoặc lá phiếu vắng mặt sẽ được gửi qua đường bưu điện, vì vậy hãy chờ đợi điều đó.

Việc bỏ phiếu sớm cũng sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 7 tháng 10 tại văn phòng Đăng ký Cử tri và việc này sẽ tiếp tục cho đến ngày 4 tháng 11. Sau đó vào ngày 26 tháng 10, cuộc bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu trên toàn quận.

Chúng tôi sẽ có khoảng 105 trung tâm bầu cử mở cửa giữa khu vực Palo Alto và Gilroy. Bạn có thể tự do đến bất kỳ trung tâm bầu cử nào trong thời gian đó, đích thân gửi lá phiếu của mình, thực sự bỏ phiếu trực tiếp nếu bạn muốn. Bạn sẽ không còn được chỉ định vào một khu bầu cử nếu bạn không biết về điều đó, miễn là bạn hạn chế nơi bạn thực sự có thể đến và bỏ phiếu để bạn có thể đến bất kỳ trung tâm bầu cử nào trong số này và lá phiếu cụ thể của bạn sẽ được in ra cho bạn.

Ngoài ra, ngày cuối cùng để bạn có thể đăng ký bỏ phiếu sẽ là ngày 21 tháng 10, nhưng lưu ý là chúng tôi có các trung tâm bầu cử và vì vậy vào ngày 26 tháng 10 khi các trung tâm bầu cử của chúng tôi mở cửa, bạn thực sự có thể ra ngoài và đăng ký có điều kiện và bỏ phiếu chính xác như vậy ngày, và trên thực tế điều đó có thể bắt đầu sớm nhất là vào ngày 7 tháng 10 khi cử tri bắt đầu bỏ phiếu sớm tại văn phòng đăng ký cử tri.

Ồ, chúng ta hiểu mục đích của việc tôi đến đây là ngày 5 tháng 11 là Ngày bầu cử.

Hãy ra ngoài và bỏ phiếu.

Larry Ames:

Cảm ơn. Và bây giờ tôi muốn giới thiệu Maryann Haggerty từ Hội Phụ nữ Những cử tri sẽ kiểm duyệt sự kiện tối nay.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn Larry và chào mừng tất cả các bạn.

Được rồi, tôi đại diện cho Liên đoàn Cử tri Nữ ở Santa Clara, San Jose, và chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái gồm cả nam và nữ, được thành lập cách đây 100 năm để thúc đẩy trách nhiệm chính trị thông qua sự tham gia tích cực có hiểu biết vào chính phủ.

Liên đoàn không ủng hộ, phản đối hoặc đánh giá các ứng cử viên hoặc đảng phái chính trị. Vì vậy, họ đã chọn tôi làm người kiểm duyệt diễn đàn này với tư cách là một cá nhân phi đảng phái.

Được rồi, quy tắc như vậy. Đối với khán giả, hãy vỗ tay cho đến cuối diễn đàn để mọi người cùng nghe, hãy để điện thoại im lặng và thoải mái nán lại sau để trao đổi với các thí sinh sau diễn đàn.

Đối với các ứng cử viên, đây là những quy tắc mà chúng tôi sẽ tuân theo:

Mỗi bạn sẽ nhận được một câu mở đầu dài 90 giây và một câu kết thúc dài một phút.

Đối với các câu hỏi, mỗi bạn sẽ có 90 giây để trả lời. Mỗi người sẽ trả lời cùng một câu hỏi. Mỗi bạn sẽ có 90 giây.

Bạn sẽ có hai thẻ thử thách màu cam mà bạn có, bạn có thể thách thức sau khi đối thủ trả lời câu hỏi nếu bạn cảm thấy muốn thử thách hãy giơ nó lên và bạn sẽ có 30 giây để thách đấu và sau đó đối thủ của bạn sẽ có 30 giây câu trả lời thứ hai cũng vậy.

Được rồi, chúng tôi có đồng hồ bấm giờ ở phía trước, người này sẽ giơ thẻ xanh để cho bạn biết rằng thời gian đang đến gần và thẻ đỏ có nghĩa là xong, được chứ?

Được rồi, vậy bạn có câu hỏi nào không?

Được rồi, tôi sẽ luân phiên các câu hỏi, vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu với ông Roth, sau đó chúng ta sẽ đến gặp cô Ballard qua lại, được chứ? Được rồi,

Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu và đây là các ứng cử viên của chúng ta, Bill Roth và Shiloh Ballard. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với ông Roth, và bạn có 90 giây để phát biểu mở đầu.

Bill Roth:

Tuyệt vời, cảm ơn rất nhiều. Được rồi, đây là lúc tôi nói, "Cái này có bật không?" Bạn có thể nghe thấy tôi không? Xuất sắc.

Xin chào các bạn, tên tôi là Bill Roth và như đã nói, tôi là ứng cử viên cho Khu vực Nước Thung lũng Santa Clara. Tôi sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về lý do tại sao tôi muốn làm điều này và kinh nghiệm tôi có, sau đó là ba vấn đề hàng đầu của tôi, vậy tại sao tôi lại muốn làm điều này trước hết là sự tham gia của người dân.

Tôi đã tham gia vào tiến trình chính trị bằng cách này hay cách khác từ những năm 80, và trong 15 năm qua tôi đã làm việc với một tổ chức phi chính phủ ở Nicaragua hoạt động về hệ thống nước. Tôi đã tham gia vào khoảng bảy hoặc tám hệ thống nước khác nhau cũng như một số quy hoạch cho hệ thống cấp vùng ở Tây Bắc Nicaragua. Và đã đến lúc phải làm một số công việc về nước ở đây. Và đó là điều gì đó về động lực và cơ hội này đã đến.

Điều đó mang lại cho bạn một số ý tưởng về lý do tại sao tôi muốn làm điều này nhưng cũng có một chút kinh nghiệm. Khi bạn nhìn vào một vị trí trong hội đồng quản trị, bạn thực sự -- chỉ có hai điều mà một thành viên ban giám đốc có thể làm. Họ có thể thuê và sa thải CEO, sau đó bạn có thể bỏ phiếu về ngân sách. Tôi đã từng làm việc cho một số tổ chức phi lợi nhuận như Gardner, Catholic Charities và Sacred Heart, nơi chúng tôi phải giải quyết trong một số trường hợp với ngân sách lên tới hàng trăm triệu đô la, và điều đó mang lại cho tôi kinh nghiệm để thực hiện công việc - và tôi xong rồi.

Maryann Haggerty:

Được rồi cảm ơn bạn. Cô Ballard.

Shiloh Ballard:

Và tôi cũng sẽ nói như vậy: "Tất cả các bạn có nghe thấy tôi không?" Tuyệt vời.

Trước hết, cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây tối nay và dành thời gian cho buổi tối của mình. Tôi sẽ nói một chút về vấn đề cá nhân để cho bạn biết lý do tại sao tôi quyết định làm điều này.

Bắt đầu, có lẽ tôi cũng như tất cả các bạn, rất sợ hãi về tương lai. Và tôi đã như vậy từ lâu rồi. Theo những gì tôi còn nhớ, tôi đã lo sợ rằng chúng ta đang phát triển theo hướng có thể khiến hành tinh này sớm đuổi chúng ta đi. Và tôi lo lắng, cho con cái của chúng ta, tôi lo rằng chúng ta sẽ không có nước sạch, không khí sạch, rằng chúng ta sẽ không thể trồng trọt từ đất bản. Vì vậy, từ góc độ tổng thể, tại sao tôi tranh cử và tại sao tôi lại chọn nghề nghiệp và ngành chính sách môi trường.

Và đó là khoảng một năm trước, tôi đã rời bỏ công việc điều hành Liên minh Xe đạp Thung lũng Silicon và tôi không nghĩ mình sẽ làm gì nhưng tôi biết mình cần phải nghỉ ngơi, và vì thời điểm đó mọi người và bởi vì tôi đã tham gia ủy ban quy hoạch một thời gian nên mọi người đã tiếp cận tôi "Ồ, bạn nên tranh cử vào Quận 6. "Bạn nên tranh cử vào Quận 6." Và tôi nói, "Không, không, Olivia sẽ tranh cử." Nhưng tôi nói, "Không, điều đó nghe có vẻ không hấp dẫn." Nhưng mọi người đang tiếp cận tôi về khu vực cấp nước. Và tôi không hề mong muốn trở thành một quan chức dân cử, nhưng ở nơi này trong cuộc đời tôi. Tôi đang quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - và đó có phải là đèn giao thông không? Ồ, chúng ta sẽ phải quay lại vấn đề đó.

Maryann Haggerty:

Được rồi. Cảm ơn. Bạn đã cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn muốn công việc này. Vì vậy, câu hỏi đầu tiên dành cho bà Ballard sẽ là ba ưu tiên hàng đầu của bà nếu được bầu là gì?

Shiloh Ballard:

Ba ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, nếu bạn truy cập trang web của tôi, bạn sẽ thấy có ba thứ ở đó:

Một, nâng cao các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện.

Thứ hai, để đảm bảo rằng trong tương lai chúng tôi sẽ duy trì hoặc giảm thiểu việc tăng giá nước. Và ba là về hiệu quả đại lý.

Và tôi rất vui được đi sâu vào từng điều đó. Tôi đang theo dõi Helen ở đây vì cô ấy sẽ cho tôi một dấu hiệu, nhưng về hiệu quả của cơ quan cũng liên quan đến chi phí. Khi tôi làm việc cho liên minh xe đạp, chúng tôi là đại lý hợp đồng của Valley Water District và vì vậy chúng tôi đã trực tiếp trải nghiệm cảm giác trải qua một quá trình ký hợp đồng và xem cơ quan này hoạt động như thế nào cũng như một số rối loạn chức năng.

Và tôi cũng đã làm việc với các cơ quan chính phủ trong suốt sự nghiệp của mình và tôi có thể cho bạn biết cơ quan nào do nhân viên điều hành, cơ quan nào do Giám đốc điều hành của họ điều hành, cơ quan nào do hội đồng quản trị kiểm soát và cơ quan nào là cơ quan công rất nặng nề phải thông qua. Và vì vậy tôi đã trải nghiệm điều đó với Water District và kết quả là chúng tôi đã đến gặp nhân viên và nói, bạn biết không, quy trình thực hiện việc này của bạn thực sự không tuyệt vời như vậy. Bạn có sẵn sàng nhận một số phản hồi để thay đổi nó không? Và câu trả lời là có. Họ đã thực hiện một quy trình trong đó họ phỏng vấn những người như chúng tôi và các cơ quan khác thực hiện công việc tương tự và họ đưa những đề xuất đó lên hội đồng quản trị. Chúng đã được áp dụng và giờ đây chúng tôi đang nhận được sự thay đổi về hệ thống cũng như hiệu quả của đại lý.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn. Ông Roth.

Bill Roth:

Cảm ơn rất nhiều. Vì vậy, ba câu hỏi hàng đầu, ba vấn đề hàng đầu là:

Thứ nhất là đảm bảo giá cả ở mức thấp và đảm bảo có nguồn nước hợp lý.

Thứ hai là phản ứng nhân đạo trước cuộc khủng hoảng vô gia cư của Water District.

Và vấn đề thứ ba liên quan đến việc đảm bảo khu vực của chúng ta được chia sẻ công bằng về kiểm soát lũ lụt và bảo vệ an ninh mạng. Được rồi, tôi biết đó là bốn vấn đề, nhưng chúng ta có thể sử dụng một liên từ ở đó.

Vì vậy, liên quan đến việc giữ tỷ lệ ở mức thấp, tất cả chúng ta đều biết biệt danh của quận nước – Tôi thậm chí sẽ không sử dụng nó, bạn có thể điền nó vào đầu mình không

Thực tế của vấn đề là họ có nguồn tài chính thực sự tốt và họ không cần phải yêu cầu mức tăng lương như họ yêu cầu. Tôi nghĩ rằng có những lựa chọn khác và có những sửa đổi mà họ có thể thực hiện đối với kế hoạch của mình. tài chính để giữ lãi suất của chúng tôi ở mức thấp.

Thứ hai, chính sách hiện tại của họ về việc xóa bỏ tình trạng vô gia cư, xóa bỏ các khu cắm trại dành cho người vô gia cư, không cho người dân đi đâu để đi, gần như là vô đạo đức, bởi vì những gì nó làm là đẩy người dân ra khỏi đất của Water District, và trong trường hợp ở Quận 6, nó đòi hỏi tất cả mọi thứ.

những người đến từ Lelong và đẩy họ lên

Harliss, hiện là vấn đề của thành phố.

Và thứ ba, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi chia sẻ công bằng về dự án kiểm soát lũ lụt ở Guadalupe và chúng tôi sẽ nói về an ninh mạng sau.

Maryann Haggerty:

Được rồi, cảm ơn bạn.

Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu với ông Roth. Được rồi, vậy Hội đồng Thung lũng Nước ưu tiên các dự án như thế nào và cần cân nhắc những gì khi quyết định chuyển nguồn tài trợ từ phần này sang phần khác của dịch vụ?

Bill Roth:

Có hai tài liệu chính mà họ sử dụng, và thành thật mà nói, theo cách tôi nhìn nhận, có một số điều bạn có thể phàn nàn. Tôi nghĩ với khu vực cấp nước nhưng trong một số quy trình của họ thực sự khá tốt. Có hai tài liệu chính mà bạn cần phải biết.

Đầu tiên là Quy hoạch tổng thể cấp nước và thứ hai là Kế hoạch cải thiện vốn của họ. Vì vậy, điều đó nói về các loại dự án họ sẽ thực hiện và thứ tự áp dụng chúng. Guadalupe nhận được bao nhiêu tiền? Llegas Creek nhận được bao nhiêu? Kiểm soát lũ bao nhiêu? Bao nhiêu để đảm bảo rằng chúng ta đang giải quyết vấn đề cấp nước và bảo trì đường ống? Vì vậy, họ ưu tiên, thực ra họ có xu hướng làm ma trận và tính điểm. Tôi biết bạn không như vậy, tôi không nghĩ bạn đang tìm kiếm câu trả lời chính xác, nhưng đó

thực sự là câu trả lời. Họ có xu hướng đưa ra một số lượng tiêu chí khá tốt và họ thực sự chấm điểm chúng theo một ma trận. Bạn có thể lập luận rằng tôi thực sự nghĩ rằng họ nên xem xét thêm một chút về tác động tài chính và nếu điều đó hợp lý, đặc biệt là tôi nghĩ rằng có một số chương trình tiếp thị mà họ có mà tôi nghĩ có thể được sử dụng tốt hơn cho những việc khác và đã thay đổi có khả năng giải quyết vấn đề vô gia cư.

Vì vậy, đó là loại sự cân nhắc. Một bên là bảo thủ và bên kia là công bằng vì có rất nhiều cộng đồng da màu thực sự không nhận được sự hỗ trợ mà họ cần từ Valley Water, đặc biệt là Alviso và ở phía đông.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn cô Ballard.

Shiloh Ballard:

Vậy là bạn đã nghe được một chút câu trả lời cho câu hỏi đó, vì vậy tôi sẽ không nhắc lại những gì đã nói về mặt quy trình, nhưng Bill đã đề cập đến Quy hoạch tổng thể cấp nước. Đó là thứ được cập nhật 5 năm một lần. Và đó là loại tài liệu hướng dẫn của chúng ta để nhìn về tương lai 40, 50 năm sau, chúng ta sẽ cần gì về nước, và chúng ta cần làm gì hôm nay để có thể cung cấp lượng nước đó? Và về mặt phương pháp xác định những ưu tiên đó là gì, theo quan điểm của tôi, tôi biết bạn đang hỏi làm cách nào để thực hiện nó, nhưng tôi sẽ cho phép bạn, bạn đã nghe ý kiến của Bill và tôi muốn cho bạn biết tôi muốn như thế nào nó để hoàn thành. Tôi nghĩ rằng Water District đã làm rất tốt công việc của mình và ở cấp độ quản lý và chính sách, điều tôi muốn nâng cao trong việc sàng lọc những dự án nào chúng tôi sẽ ưu tiên là ưu tiên tính độc lập.

Tôi muốn giảm sự phụ thuộc vào nước nhập khẩu. Tôi muốn nâng cao khả năng phục hồi và khả năng thích ứng trong phương pháp của chúng tôi với biến đổi khí hậu, ý tôi là tôi ví nó như đường sắt hạng nặng so với xe buýt: một khi bạn theo dõi trên bản phác thảo BART, nó ở đó, chúng tôi đang trả tiền vì nó mãi mãi trái ngược với các loại dự án cơ sở hạ tầng mà nếu có điều gì đó thay đổi, nếu dự đoán của chúng ta về biến đổi khí hậu không đúng, chúng ta có thể kích hoạt một xu, rất linh hoạt về cách chúng ta ưu tiên các dự án.

Maryann Haggerty:

Được rồi, cảm ơn bạn. Và lần này chúng ta sẽ bắt đầu với cô Ballard, và cô đã nói về biến đổi khí hậu. Vậy khí hậu đang thay đổi cũng như mô hình phát triển và đô thị hóa đang thay đổi sẽ thay đổi cách Valley Water thiết kế và lập hóa đơn cho các dự án như thế nào. Những dự án hiện tại này có cần nâng cấp không?

Shiloh Ballard:

Vâng, như tôi vừa nói, thực ra, chúng ta cần nâng cao tính độc lập của mình.

Chúng ta cần nâng cao khả năng phục hồi và tính linh hoạt trong các loại dự án mà chúng ta quyết định theo đuổi và điều tôi sẽ nói là tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút về một trong những điều tôi yêu thích, với tư cách là một nhà bảo vệ môi trường, tất cả chúng tôi đều rao giảng “Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế” và tôi không nghĩ chúng ta dành đủ thời gian cho chữ “R” đầu tiên, giảm bớt.

Có bao nhiêu bạn có thùng đựng mưa? và bao nhiêu người trong số các bạn có hệ thống nước xám? Và bao nhiêu người trong số các bạn có loại cảnh quan có khả năng chịu hạn? Nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng có rất nhiều điều cần cải thiện để chúng tôi tấn công chữ “R” đầu tiên đó.

Đây là khu dân cư. Về mặt thương mại, còn rất nhiều điều cần cải thiện. Vì vậy, một trong những câu trả lời của tôi cho câu hỏi đó là chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa chữ “R” đầu tiên và tôi sẽ lấy các trung tâm dữ liệu làm ví dụ.

Có 54 trung tâm dữ liệu ở thành phố Santa Clara và chúng sử dụng rất nhiều nước. Giờ đây, thành phố Santa Clara đã thông qua kế hoạch hành động về khí hậu của họ.

Gần đây, họ cho biết trong tương lai, các trung tâm dữ liệu mới sẽ cần giảm đáng kể lượng nước mà chúng sử dụng. Nhưng đó là trung tâm dữ liệu mới; chúng tôi có tất cả các trung tâm dữ liệu cũ này mà chúng tôi có thể điều chỉnh nước của chúng.

Maryann Haggerty:

Được rồi, cảm ơn bạn. Ông Roth?

Bill Roth:

Đây là một câu hỏi tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Biến đổi khí hậu là rất nghiêm trọng. Và hôm nay tôi vừa đọc một số tài liệu nói rằng chúng ta có thể tiêu tốn tới 20% nguồn cung cấp nước vào cuối thế kỷ này. Vì vậy, biến đổi khí hậu là có thật.

Tôi nghĩ một trong những điểm khác biệt mà bạn sắp nghe thấy, tôi nghĩ chúng ta giống nhau về nhiều vấn đề, nhưng đó là cách chúng ta nhìn nhận vấn đề và những gì chúng ta ưu tiên. Và vì vậy, điều quan trọng mà tôi lo lắng là liệu chúng ta có đủ nước với giá cả phải chăng không? Làm thế nào để chúng tôi đảm bảo rằng những người bạn của tôi ở phía đông không phải trả hơn 10% thu nhập của họ cho tiền nước. Vì vậy tôi nghĩ đó là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy những gì bạn sẽ nghe từ tôi tối nay.

Hiện nay, đô thị hóa rất thú vị. Chúng tôi đã có một sự kiện vào cuối tuần và có người hỏi, liệu chúng tôi có thể xử lý được tất cả những tòa nhà mới đang mọc lên này không? Trên thực tế, như chúng ta đang ngồi đây hôm nay, Thung lũng Silicon sử dụng, Quận Santa Clara sử dụng khoảng 245.000 mẫu Anh nước mỗi năm. Chúng tôi có quyền, tùy thuộc vào cách bạn tính, từ 310 đến 380.000 mẫu Anh. Câu trả lời ngắn gọn là có đủ nước.

Nhưng tôi tưởng tượng nếu chúng ta chỉ có quyền đối với 310 và chúng ta mất 20% trong số đó, thì chúng ta đã ở đúng khu vực. Vì vậy chúng ta cần tập trung vào việc bảo tồn, chúng ta cần tập trung vào việc giảm thiểu. Vì vậy, các dự án nên được ưu tiên vào những việc hỗ trợ cấp nước.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo, ông Roth, ông có nói về những người sống ở các con lạch. Vậy tác động của những người sống trong hành lang lạch này là gì và Valley Water có thể làm gì để giảm thiểu những tác động này?

Bill Roth:

Cảm ơn bạn rất nhiều vì câu hỏi này. Đó là một vấn đề thúc đẩy tôi từ góc độ đam mê/đạo đức.

Tôi đã thực hiện một số công việc với Tổ chức từ thiện Công giáo cũng như Thung lũng Silicon Agape, nơi chúng tôi đi ra ngoài và thực sự tương tác với những người ở vùng lạch. Và mọi người có rất nhiều vấn đề: vấn đề của họ, như các chuyên gia thường nói, là đa yếu tố. Và có rất nhiều điều xảy ra. Rõ ràng là bạn có rất nhiều rác. Tôi đã làm việc với Liên minh Hạm đội Cần cầu Vịnh Nam và chúng tôi đang kéo xe đẩy hàng, hộp bánh pizza, giày dép và đồ chơi ra khỏi lạch.

Điều đầu tiên, thực ra là, rất nhiều dòng chảy và dòng thải của chúng ta, nó làm hỏng điều đó và đó là một trong những nguyên nhân gây ra vấn đề với thành phố và giấy phép nước mưa của chúng ta trong EPA.

Valley Water có thể làm gì? Hiện tại, Valley Water về cơ bản không làm gì cả, ngoại trừ việc họ sẽ đuổi bạn ra khỏi đất và rào lại. Đó là những gì họ đã làm ở Lelong. Tất cả những người đó thực sự hiện đang ở Harliss, cách con lạch 500 feet về phía khu phố Gardner. Điều đó sai.

Vì vậy, một trong những điều chúng tôi phải làm và một trong những điều tôi muốn thấy Valley Water thực hiện là điều hướng dịch vụ nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng họ, với những điều chỉnh tài chính phù hợp, có thể huy động một nhóm bốn người thực hiện điều hướng dịch vụ, nếu ai đó cần điều trị bằng ma túy, họ

có thể gửi họ đến Dịch vụ Y tế Gardner. Nếu ai đó nói, chúng ta có thể gửi chúng đến một mảng rộng. Dù sao thì bạn cũng hiểu ý tưởng rồi đấy, điều hướng dịch vụ.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn cô Ballard.

Shiloh Ballard:

Vì vậy, tôi thích câu hỏi này và tôi biết rất nhiều người trong phòng về thế giới nhà ở. Và vì vậy tất cả các bạn đều biết rằng tôi đã dành 15 năm làm việc chuyên nghiệp với tư cách là người ủng hộ nhà ở giá rẻ và kể từ đó tiếp tục tham gia sâu vào lĩnh vực nhà ở. Tôi là người đồng sáng lập SV at Home. Tôi đã ở trong Ban Tín thác Nhà ở, tôi thậm chí không biết bao nhiêu năm, có thể là 20 năm. Vì vậy, vấn đề này rất gần gũi và thân thương với tôi, và tôi biết rất nhiều về nó, đồng thời tôi rất muốn có thể mang tất cả kinh nghiệm nhiều năm làm việc về nhà ở của mình đến Water District để giúp Water District hiểu: điều gì Cơ quan cấp nước có vai trò thích hợp trong lĩnh vực nhà ở. Và một trong những câu trả lời cho câu hỏi đó là, khi chúng ta cố gắng xây dựng nhà ở, bởi vì vấn đề là chúng ta không có đủ nhà ở. Chúng ta cần xây dựng thêm nhà ở. Thế thôi. Dừng hoàn toàn. Vì vậy tất cả chúng ta cần có mặt tại các cuộc họp cộng đồng và nói đồng ý với vấn đề nhà ở. Nhưng vấn đề là chúng ta cần đất, chúng ta cần tiền, chúng ta cần ý chí chính trị và chúng ta cần đẩy nhanh quá trình.

Valley Water có một vài thứ như vậy. Họ có đất, và họ đã kiểm kê đất đai của mình để cố gắng tìm hiểu xem, trong số đất mà chúng tôi có, có mảnh đất nào phù hợp mà chúng tôi có thể yêu cầu chính quyền đô thị và nói, này, chúng tôi không sẽ cần mảnh đất này trong khoảng 5 năm. Vì vậy, nếu bạn muốn thực hiện một số giải pháp nhà ở trên đó, chúng ta sẽ cần lấy lại nó cho dự án kiểm soát lũ lụt này. Họ đang làm điều đó và đó là một cách mà khu học chánh nên tiếp tục làm điều đó.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn. Được rồi, vậy câu hỏi tiếp theo của chúng ta,

Valley Water phối hợp và hợp tác với các đơn vị khác như cơ quan quản lý, nhà cung cấp nước, những người sử dụng nước khác, địa phương, khu vực và toàn tiểu bang như thế nào?

Shiloh Ballard:

Tôi cũng thích câu hỏi này. Vì vậy, tôi đã có một thời gian dài làm việc trong lĩnh vực chính sách công và làm việc với rất nhiều cơ quan công khác nhau, và như tôi đã nói trước đó, tôi đã biết được họ hoạt động như thế nào và liệu họ có làm việc cùng nhau hay không, vì vậy tôi có thể kể cho bạn nghe về bản sắc của từng cơ quan. Tôi có thể cho bạn biết về VTA và cách nó hoạt động, và tôi có thể cho bạn biết thành phố San Jose có xu hướng hoạt động như thế nào, hoặc Cơ quan Không gian Mở, một cơ quan tuyệt vời.

Và trong số tất cả các cơ quan đó, và trước tiên tôi sẽ mở đầu điều này bằng cách nói rằng khu cấp nước là một cơ quan rất rất tốt với đội ngũ nhân viên thực sự tuyệt vời đang làm việc chăm chỉ. Ý tôi là chúng ta bật nước lên, nó sẽ chảy ra. Nó an toàn. Nó sạch sẽ. Đó là một kỳ tích và tất cả chúng ta nên rất biết ơn vì điều đó.

Đồng thời, đó là một bộ máy quan liêu khổng lồ, và trong số tất cả các bộ máy quan liêu mà tôi đã làm việc cùng, nó là một trong những bộ máy chậm chạp nhất và nó không có xu hướng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh và hiểu mình cần phải là ai làm việc cùng hoặc những cơ quan khác đang làm loại công việc tương tự. Và tôi sẽ lấy Cơ quan Không gian Mở làm ví dụ.

Bạn biết đấy, ở Thung lũng Coyote, Cơ quan Không gian Mở muốn bảo tồn Thung lũng Coyote. Water District muốn thực hiện việc kiểm soát lũ lụt. Những thứ này chòng chẹo lên nhau và có một mảnh đất ở Thung lũng Coyote, nếu chúng tôi mua được, có thể hoạt động như một miếng bọt biển và là một phần trong hệ sinh thái kiểm soát lũ lụt của chúng tôi.

Maryann Haggerty:

Được rồi, không bao giờ có đủ thời gian, phải không? Được rồi, ông Roth.

Bill Roth:

Vì vậy, đây là một câu hỏi khó vì thực sự khi bạn hiểu được mạng lưới về số lượng các tổ chức trùng lặp với Valley Water, thì đó là một kỳ tích.

Một trong những sự hợp tác lớn nhất mà họ có là với Thành phố, và điều đó, tôi nghĩ, có thể được mô tả, tôi nghĩ, từ ngữ quá khó để nói, nhưng hai tổ chức cần phải làm việc cùng nhau tốt hơn. Bây giờ, đó là lý do tại sao có cuộc thảo luận. Tất cả các bạn sẽ có mặt vào ngày 11 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Santa Clara để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về người vô gia cư mà họ đang tổ chức. Tôi nghĩ một trong những điều sẽ được đề xuất là có một cái gì đó giống như một thỏa thuận quyền lực chung hoặc đại loại như vậy, rất nhiều vấn đề pháp lý xảy ra giữa tất cả các cơ quan, sẽ có một khuôn khổ để giải quyết những vấn đề đó. rằng chúng ta không phải lo lắng về việc không đi được Water District Land vì nó không ở trong Thành phố và vân vân. Và vì vậy tôi nghĩ đây sẽ là một thách thức lớn, nhưng tôi thực sự nghĩ đó là một trong những giải pháp tốt hơn hiện có. Nó sẽ trở nên lộn xộn vì JPA rất nặng và cần có bảng riêng. Nhưng tôi nghĩ có lẽ một trong những điều tốt nhất là tiến tới giảm bớt phần nào căng thẳng giữa hai tổ chức đó, đây có lẽ là một trong những sự hợp tác quan trọng nhất của hai tổ chức.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với ông, ông Roth, cho câu tiếp theo. Valley Water có thể làm gì để giúp giữ cho tầng ngậm nước ngầm của chúng ta sạch sẽ và khỏe mạnh?

Bill Roth:

Hấp dẫn.

Trước hết, tầng ngậm nước là một từ ưa thích. Chúng tôi ngồi trên tầng ngậm nước Santa Clara. Tất cả chỉ là một hang động đá vôi khổng lồ bên dưới chúng ta. Nếu chúng ta không đổ đầy nước vào, mặt đất sẽ bắt đầu chìm xuống, giống như những gì đã xảy ra vào những năm 1920: đó là lý do tại sao một số phần của Alviso thực sự nằm dưới mực nước.

Vì vậy, một số việc họ có thể làm liên quan đến việc hợp tác với Thành phố để đảm bảo rằng nước mưa bị đẩy trở lại vịnh là lành mạnh, cũng như đảm bảo rằng có sự giám sát đầy đủ các loại hóa chất khác nhau. Theo những gì tôi thấy, nước ở San Jose thực hiện khá tốt công việc hóa học nước trong việc kiểm soát các kim loại nặng khác nhau, PFOS, PFAS, tuy nhiên, họ chỉ tuân theo luật. Họ sẽ chỉ làm theo những gì EPA hướng dẫn.

Vì vậy, tôi nghĩ một trong những điều có thể được ủng hộ là giám sát mạnh mẽ hơn một chút, bởi vì chúng ta thực sự không biết hoặc chưa có -- khoa học đầy đủ vẫn chưa được thực hiện về các hóa chất vĩnh viễn - nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tiến hành nhiều hơn cách tiếp cận thận trọng để đảm bảo rằng nếu có vấn đề xảy ra thì chúng tôi thực sự đang theo dõi và chú ý đến nó.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn. Cô Ballard.

Shiloh Ballard:

Vâng. Tôi sẽ không lặp lại những gì Bill đã nói. Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi vượt lên trên những yêu cầu cơ bản. Nhưng tôi muốn đi theo một hướng khác bởi vì đây là điều mà tôi quan tâm sâu sắc, và với tư cách là người điều hành tổ chức gồm 20 người của riêng mình, tôi nhận ra và nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều coi trọng tầm quan trọng của nhân viên và được đào tạo bài bản, người có đủ năng lực để đạt được mục tiêu của tổ chức. Nếu chúng ta muốn nguồn nước ngầm của chúng ta trở nên tuyệt vời, nếu chúng

ta muốn tất cả nguồn nước của chúng ta đều tuyệt vời, chúng ta cần tập trung vào việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên chất lượng cao. Và một phần trong số đó còn thuộc về công tác quản trị của Hội đồng quản trị. Tôi nghĩ nhiều người trong số các bạn biết, nếu để ý, có một số rối loạn chức năng ở cấp độ quản trị trong Hội đồng quản trị. Và cuối cùng nó làm mất tinh thần nhân viên. Và vì vậy tôi sẽ thực hiện, như tôi đã nói, tôi sẽ thực hiện việc này theo một hướng hoàn toàn khác: nếu chúng ta muốn cơ quan này hoạt động tốt và có nguồn nước ngầm tuyệt vời, chúng ta cần những thành viên hội đồng xuất sắc ở cấp quản trị. Có thể đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi muốn thức dậy mỗi ngày yêu thích công việc của họ và muốn đến làm việc để đảm bảo rằng khi chúng tôi bật vòi, nước sạch, an toàn sẽ chảy ra.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với bạn cho câu hỏi tiếp theo và một câu hỏi sinh thái khác. Làm thế nào để so sánh các giải pháp công nghệ sinh học như cây cối và đầm lầy với các giải pháp cụ thể hơn như kênh và tường ngăn lũ?

Shiloh Ballard:

Tôi có cảm giác như thể bạn đã quyết định ném quả bóng mềm vào nhà bảo vệ môi trường. Ý tôi là, tôi là người lấy tín hiệu từ thiên nhiên. Tôi nghĩ thiên nhiên là người hướng dẫn tốt nhất cho chúng ta. Và các kênh bê tông, vâng, chúng phục vụ một mục đích nhất định, nhưng thực sự, thực sự vào cuối ngày, nếu chúng ta muốn quản lý nước, nếu chúng ta muốn nước của mình sạch, chúng ta phải phản ánh những gì thiên nhiên làm trên đó. sở hữu và thiết kế những loại giải pháp đó. Trước đó tôi đã nói về sự kết hợp giữa Cơ quan Không gian Mở và Khu Nước nếu chúng tôi có được phần tài sản này, đương nhiên giải pháp dựa trên thiên nhiên này sẽ là một dự án kiểm soát lũ lụt đối với chúng tôi - và chúng tôi sẽ bảo tồn Thung lũng Coyote. Vì vậy, đó là một chiến thắng tuyệt vời. Vì vậy, tôi không biết còn nhiều điều để nói về điều đó, nhưng các giải pháp dựa trên thiên nhiên là con đường đúng đắn nhất.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn ông Roth.

Bill Roth:

Vì vậy, tôi đã được các tu sĩ Dòng Tên huấn luyện và các tu sĩ Dòng Tên có một cụm từ bằng tiếng Latin, "ne quid nemus." Đó là tiếng Latin có nghĩa là "không có gì quá đáng". Hãy xem, tôi đã có, chúng tôi đã có một số người gặt đầu, có lẽ là một số người Bellarmine ngoài kia.

Tôi nghĩ rằng trong trường hợp này có rất nhiều ví dụ hay để sử dụng cả hai.

Tôi không biết liệu bạn có bao giờ loại bỏ được lớp lót xi măng hoặc bê tông hay không – tôi vừa mới đến đọc theo Lạch Calabasas ngày hôm qua – vì cách mà điều đó hiện đã được thiết lập. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là một dự án mà tôi tin rằng Larry đã tham gia, nhưng nếu bạn nhìn vào đoạn Đường mòn Los Gatos Creek từ KFC xuống trường Blackford, nơi từng bị tàn phá và giờ đây nó đã được trồng lại hoàn toàn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có một sự cân bằng. Tôi muốn xem thêm – Chủ nghĩa bảo vệ môi trường chỉ chiếm khoảng 5% ngân sách của Valley Water; 80% là cấp nước; 15% là kiểm soát lũ lụt và phần còn lại là chủ nghĩa bảo vệ môi trường như quản lý môi trường và tôi muốn thấy mức tăng đó để chúng ta có thể có nhiều dự án như thế này hơn, và đó sẽ là cách tôi trả lời câu hỏi. Và bạn không biết mình sẽ học được một chút tiếng Latin, phải không?

Maryann Haggerty:

Cảm ơn. Được rồi, chúng tôi có một câu hỏi cuối cùng cho trận chung kết, vậy ông Roth: thách thức lớn nhất mà Valley Water phải đối mặt với tư cách là một tổ chức ngày nay là gì và ông dự định giải quyết nó như thế nào?

Bill Roth:

Vấn đề lớn nhất - có rất nhiều trong số đó. Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất đang cản trở là sự rối loạn chức năng trong hội đồng quản trị. Nếu giống như tôi, bạn đã theo dõi trong một hoặc hai năm qua, thì bạn đã xem các cuộc họp thật tuyệt vời – và không phải theo cách hay. Và vì vậy, tôi nghĩ điều chúng ta cần một cách trung thực, cam kết của tôi là trở thành thành viên hội đồng quản trị là trở thành một thành viên không có kịch tính trong hội đồng quản trị và vì vậy đó chính xác là điều đó và nó cũng gửi một thông điệp đến các nhân viên và tôi nghĩ vậy gửi nó cũng bị báo chí xấu có một số chuyện đang diễn ra và do đó cần phải có một số thay đổi trong hội đồng quản trị để tôi nghĩ có thể ảnh hưởng đến điều đó nên đây không phải là điều sẽ xảy ra vào ngày 1 tháng 1, nhưng tôi nghĩ vấn đề lớn nhất mà họ gặp phải là quay trở lại một môi trường quản lý đang hoạt động.

Tôi thậm chí sẽ không sử dụng thời gian còn lại của mình thế thôi.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn. Cô Ballard.

Shiloh Ballard:

Vâng, tôi đồng ý, và tôi sẽ nói thêm một chút về điều đó, thay vì chìm đắm trong những điều tiêu cực, bởi vì chúng tôi có một số cơ hội. Có một số vách đá mà chúng ta có khả năng có thể vượt qua, nhưng chẳng hạn, trong hai năm tới, Tony Estramera sẽ rời khỏi hội đồng quản trị. Anh ấy đã ở trong hội đồng quản trị trong một thời gian dài. Sau đó bốn năm nữa, Nai Hsueh và Dick Santos sẽ rời khỏi hội đồng quản trị. Vào cuối năm nay, nhân viên bán hàng sẽ nghỉ hưu. Và trong hai năm nữa, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra với chiếc ghế ở Quận Bắc.

Tất cả điều đó là một cơ hội. Có những điều đáng sợ vì chúng ta sẽ mất đi rất nhiều kiến thức về thể chế, nhưng nó cũng cho chúng ta cơ hội hôm nay để bắt đầu lập kế hoạch cho khoảng thời gian từ 2 đến 4 năm đó, và đó là một phần lý do tại sao tôi muốn tham gia. Bảng. Đây là một cơ quan quan trọng và chúng ta không thể giao việc đó cho bất kỳ ai thức dậy vào buổi sáng và nói, "Tôi có thể làm việc này." Chúng tôi cần những người có kinh nghiệm và có thành tích về chính sách công để ứng cử vào các vị trí này.

Và hôm nay, nếu chúng ta bắt đầu lập kế hoạch từ hôm nay cho điều đó, bởi vì tất cả những điều này, chúng ta sẽ đánh mất kiến thức thể chế này, đó là điều, đó là nơi, đó là câu trả lời của tôi cho câu hỏi, giống như, có một thách thức lớn và có một cơ hội ở đó để chúng tôi nhìn về phía trước và đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không đợi đến hai đến bốn năm đó và nói "Ồ, ai là người đến sau và lấp đầy những vị trí này"?

Maryann Haggerty:

Cảm ơn

Chà, đó là tất cả những câu hỏi mà tôi có nên tôi sẽ cho cả hai bạn cơ hội để đưa ra nhận xét kết thúc và có thể nói điều gì đó mà chúng ta chưa đề cập đến trong các câu hỏi, hoặc các bạn đã không được nói trong phần của mình. lời khai mạc.

Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với cô Ballard. Bạn có một phút.

Shiloh Ballard:

Được rồi, cảm ơn bạn. - Tuyệt vời. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây tối nay. Tôi thích nó khi mọi người tham gia vào hoạt động dân sự.

Tôi quyết tâm thực hiện việc tổ chức cộng đồng và tôi chỉ đam mê gắn kết mọi người lại với nhau để cùng nhau hoàn thành những điều tốt đẹp. Vì vậy tôi rất vui vì tất cả các bạn đều có mặt ở đây.

Tôi chỉ muốn làm nổi bật thông tin đăng nhập của mình một chút và tự mình nhấn mạnh rằng có nguy cơ nghe có vẻ hơi kiêu ngạo. Nhưng nếu bạn nhìn vào sự xác nhận của tôi, tôi có khá nhiều người dưới ánh mặt trời. Lao động, phong trào môi trường, trực thuộc Liên đoàn cử tri bảo tồn, Đảng Dân chủ. Từ Mercury News vừa xác nhận cho tôi.

Tất cả các thành viên Quốc hội trong khu vực, chỉ cần nhìn, và bạn sẽ thấy mọi người đều ở đó, hãy truy cập trang web của tôi, tôi cũng muốn nêu bật những gì tôi đã và đang làm. Tôi không chỉ nói, tôi muốn làm điều này. Bạn có thể nhìn vào những gì tôi đã thực sự làm và thấy rằng trên trang web của mình tôi đang cố gắng liên hệ những gì tôi đã làm với những gì tôi sẽ làm trên diễn đàn, vì vậy bạn có thể thấy, “ồ, đây là một người đã làm điều gì đó tương tự.”

Vì vậy, hãy truy cập trang web của tôi, bạn cũng sẽ thấy – một thẻ đỏ, vì vậy tôi sẽ dừng lại. (khán giả cười)

Maryann Haggerty:

Được rồi, ông Roth, ông có lời cuối cùng.

Bill Roth:

Tuyệt vời, cảm ơn bạn rất nhiều. Và cảm ơn bạn vì sự kiện tuyệt vời này. Và Larry, cảm ơn vì lời mời. Tôi hy vọng điều đó, tôi nghĩ đây là một bộ câu hỏi hay.

Và tôi nghĩ kinh nghiệm là quan trọng. Tôi là người có, chúng ta đang nói về một đại lý ở Santa Clara Valley Water, đó là một tổ chức trị giá hàng tỷ đô la mỗi năm với 900 nhân viên. Và tôi đã từng là nhân viên của một công ty 40.000 người và tôi thực sự đang điều hành ngân sách tiếp thị cho một thực thể tỷ đô la bên trong một trong những công ty đó. Tôi nghĩ trải nghiệm của tôi khác với những người trong hội đồng quản trị.

Và tôi nghĩ có giá trị vì tôi có thể mang lại một chút trải nghiệm của Thung lũng Silicon, một chút kinh nghiệm kinh doanh, cũng như những giá trị cũng như giá trị của việc tôn trọng môi trường, tôn trọng người lao động và đảm bảo rằng bạn và con bạn có nước sạch với giá cả phải chăng cho các thế hệ mai sau. Cảm ơn rất nhiều.

Maryann Haggerty:

Cảm ơn cả hai, và tôi hy vọng hai bạn sẽ ở lại vài phút, và,

Shiloh Ballard:

vâng, vâng, một thử thách. Chúng tôi đã không sử dụng thẻ thử thách của mình.

Maryann Haggerty:

Tôi biết, tôi biết. Tôi hy vọng bạn sẽ ở lại và có thể hòa nhập với khán giả và nếu họ có thêm câu hỏi nào dành cho bạn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn Larry.

Larry Ames:

Vì vậy tôi muốn cảm ơn Westminster Presbyterian vì đã sử dụng địa điểm ở đây.

Tôi muốn cảm ơn Maryann Haggerty vì đã là người điều hành của chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn các ứng cử viên đã đến đây và cả hai đã tình nguyện ứng cử vào chức vụ này. Và tôi muốn cảm ơn khán giả đã đến đây, và vui lòng ra ngoài và quan sát sau đó, các bàn ở ngoài kia lấy một số thông tin và nói chuyện với các ứng viên. Vì vậy, cảm ơn bạn rất nhiều và chúc ngủ ngon.

bản ghi được tạo bởi “Dropbox.com”, được chỉnh sửa bởi Larry Ames (Chủ tịch D6NLG), 4/10/24, và được Google dịch sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.